



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน</p>	<p><b>ปัญหาลูกจ้าง</b></p> <p>-เสนอข่าว เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณี สสท.ระบุงาฐ.ยังไม่ได้ปรับค่าจ้างของลูกจ้างที่ได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ว่า รพ.สธ.ให้ความสำคัญและได้สั่งการให้ดูแลบุคลากรของสธ.ทุกคนให้มีการจ้างงานไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของก.แรงงาน ซึ่งคกก.บริหาร พกส. มีการประชุมตั้งแต่ 1 มิ.ย. และได้เชิญผู้แทนลูกจ้างทั้ง 12 เขตสุขภาพเข้าร่วม มีข้อสรุปคือ 1.กรณีลูกจ้างใช้เงินนอกงบประมาณ ต้องขึ้นอยู่กับก.การคลังเห็นชอบ 2.เรื่องให้ลูกจ้างทุกคนเป็น พกส. ยังมีข้อเห็นแย้งเนื่องจากหลายวิชาชีพไม่ยกเป็น พกส. ต้องพิจารณากันต่อ 3.เรื่องการเพิ่มค่าประสบการณ์ต่าง ๆ ต้องรับมาพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะต้องคำนวณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย และ 4.เรื่องการขอรับค่าเสี่ยงภัยของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้มอบผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 ทำข้อมูลเบื้องต้นและพิจารณาในรายละเอียด เพราะจะมีผลกระทบต่อหลายกระทรวง โดยจะมีการประชุมอีกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถดำเนินการได้จริงภายในวันที่ 15 ส.ค. 2561</p> <p>ทั้งนี้ สธ.ยังมีบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน โดยในกลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุน กรณีไม่กำหนดวุฒิการศึกษา ค่าจ้างขั้นต่ำชั่วคราวอาจจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบ โดยยึดหลักการให้ค่าแรง 23 วันทำการ ตามแนวทางของก.การคลัง หากทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดราชการ จะได้รับค่าแรงเพิ่ม ส่วนกรณีลูกจ้างประเภทต่าง ๆ กำลังหาตัวเลขสำหรับการจ้างผิดประเภท ที่ตรวจสอบพบคือ การทำงานไม่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา เช่น รับสมัครวุฒิปวส. ปวช. แต่ระดับปริญญาตรีมาสมัคร ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอปรับเงินเพิ่มตามวุฒิได้</p> <p>-นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธาน สสท. กล่าวว่า การประชุมที่ผ่านมาไม่มีการพูดถึงลูกจ้าง ไม่มีการตั้งคณะทำงานเพื่อมาแก้ปัญหา โดยเฉพาะ 4 ข้อที่เสนอไป หากมีแค่คกก.บริหารพกส.แก้ปัญหาไม่ได้แน่นอน จึงได้หารือไปทาง นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รพ.สธ. เพื่อขอให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา และ กก.ชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึงประกาศก.การคลัง เรื่องการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ว่า เป็นการยึดอำนาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณทั้งหมด เพราะต้องขออนุญาตก.การคลังเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์จ้างได้ ชาวที่ออกมาส่งผลบ่นทอนจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ และเรื่องกำลังคนที่ไม่อยากให้งานเพิ่มเพราะกลัวว่าจะจ้างเกินไปเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด สิ่งที่ต้องการคือ อยากให้ยกเลิกระเบียบก.การคลัง และแก้ไขระเบียบเรื่องเงินบำรุงของสธ.</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>การให้บริการรพ.ศรีสัชชนาลัย</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสื่อโซเชียลโพสต์ภาพคนไข้จำนวนมากยืนต่อแถวรอรับบริการที่รพ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย จนล้นนอกมานอกอาคาร ล่าสุด พบว่ามีคนนำเก้าอี้มาให้บริการผู้ป่วยด้านหน้าอาคารประมาณ 30 ตัว บริเวณหน้าห้องบัตรเปิดให้บริการ 2 ช่อง ทำให้สามารถบริการได้เร็วขึ้น</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.ศรีสัชชนาลัยเป็นรพ.อำเภอ มีผู้ป่วยมารับบริการประมาณวันละ 600 ราย วันที่เกิดเหตุมีผู้ป่วยมารับบริการเกือบจะพร้อม ๆ กันในช่วงเช้ากว่า 500 คน สถานที่เลยรับไม่พอและไม่ได้รับความสะดวกสบาย รพ.ได้แก้ปัญหาระยะสั้น ปรับปรุงและจัดหาที่พักระหว่างรอเพิ่มเติม คัดกรองผู้ป่วยให้ถึงจุดบริการ ส่วนระยะยาว สธ.ได้เร่งสำรวจรพ.ในสังกัดที่มีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากเพื่อจัดหาอาคารสถานที่ให้เพียงพอ รวมทั้งนำระบบออนไลน์มาทดแทน</p> <p>-ด้าน นพ.สุทนต์ ทังศิริ ผอ.รพ.ศรีสัชชนาลัย กล่าวว่า รพ.มีคนไข้มากทุกวัน แต่สถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายได้ บุคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอ สำหรับภาพคนไข้รอคิวที่มีการแชร์ในเฟซบุ๊ก น่าจะเป็นวันคลินิกคนไข้เบาหวานซึ่งมีผู้ป่วยมาก หน้าห้องบัตรมีพื้นที่น้อย ทำให้คนไข้ต้องยืนต่อแถวออกมาด้านนอก ขณะที่ผู้ป่วยรายหนึ่งระบุว่า มารับบัตรคิวก่อนตี 4 รู้สึกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักเนื่องจากบุคลากรมีน้อย อยากให้รพ.รับ</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ PPTV, voce tv ทวีช่อง 3</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สมัครจิตอาสาช่วยงานบริการ
เว็บไซต์ HFocus	<p><b>การถ่ายโอนรพ.สต.</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.อานนท์ กุลธรรมาวุธสรณ์ ในฐานะนักวิจัยที่ทำการศึกษการประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังอปท. ให้ความเห็นกรณีกกด.มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจรพ.สต. ว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันแก่ สต. เพราะที่ผ่านมามีการถ่ายโอนน้อยมาก ซึ่งท้องถิ่นมีทั้งส่วนที่พร้อมและไม่พร้อมในกลุ่มที่ยังไม่พร้อม อาจต้องมีการพัฒนาศักยภาพก่อน เช่น งบประมาณ หรือแนวคิดผู้บริหารท้องถิ่น ขณะที่มท.และ สต.ควรมีส่วนร่วมสนับสนุน ทั้งนี้ การถ่ายโอนรพ.สต. ต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆ เช่น การกระจายอำนาจในภาพรวมของประเทศ การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข และสิ่งที่ สต.ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือ การปรับบทบาทของตนเองเป็นการควบคุมกำกับ</p>
มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผจก.รายวัน	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สต. ร่วมกับ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขานุการ อย. และ พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก. บก.ปคบ. แฉลงข่าวการตรวจจับผลิตภัณฑ์ "เอเชีย สลิม (Asia Slim)"</p> <p>-นพ.ธเรศ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ อย.ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ.ได้ประสานความร่วมมือกับสสจ.นครราชสีมา ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เอเชีย สลิม (Asia Slim) จำนวน 4 จุดในเขตอำเภอเมือง พบติดฉลากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก แต่ภายในเป็นของพลาสติกใส 2 ซอง บรรจุเม็ดยาในลักษณะยาชุด ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยังพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินคดี พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไป</p> <p>-นพ.วันชัย กล่าวว่า การตรวจจับครั้งนี้แบ่งการตรวจเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอเชีย สลิม (Asia Slim) ที่มีส่วนผสมของไซบูทรามิน และยังพบผลิตภัณฑ์คล้ายยาชุด โดยมีการแอบขายทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งไซบูทรามินจะมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็ก ๆ ทำให้เบื่ออาหาร และมีระยะบาย ทำให้เกิดการถ่ายมากขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักลดลง แต่มีผลเสียต่อร่างกายอย่างมาก นอกจากนี้ ยังพบการใช้คำว่าสลิม ซึ่งเป็นคำที่ไม่อนุญาต เพราะเป็นภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะทำให้ผอม 2.กลุ่มเครื่องสำอาง มีลักษณะเป็นขวดเกลี้ยง ไม่มีเลขที่ อย. มีการโฆษณาเกินจริงว่าจะทำให้ขาวไว ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ เอ็กซ์ตรา ไวท์ ซึ่งเป็นคำที่ไม่อนุญาต เพราะทำให้เกิดการเข้าใจผิด เข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง</p> <p>ด้าน พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ กล่าวว่า จะดำเนินคดี 8 ข้อหา คือ 1.ขายยาชุด จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 3.ขายยาโดยไม่ได้รับขึ้นทะเบียนตำรับยา จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4.จำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ปรับไม่เกิน 30,000 บาท 5.จำหน่ายอาหารปลอม เนื่องจากแสดงฉลากเพื่อลวง จำคุก 6 เดือน - 10 ปี ปรับ 5,000-100,000 บาท 6.จำหน่ายเครื่องสำอางที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.จำหน่ายเครื่องสำอางปลอมที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิตหรือแหล่งผลิตที่มิใช่ความจริง จำคุก 3 เดือน หรือปรับ 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 8.จำหน่ายเครื่องสำอางที่ใช้ฉลาก ซึ่งทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง จำคุก 3 เดือน หรือปรับ 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>วันเดียวกัน นายกัณฑ์ กันตถาวร และนายพุฒิชัย เกษตรสิน หรือดีเจพุฒ เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เพื่อให้ถ้อยคำตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน กรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท เมจิก สกิน โดยขณะนี้ออกหมายเรียกดารานักแสดงทั้งหมด 59 คน มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว 27 คน เหลืออีก 32 คนที่ต้องมาให้ปากคำให้เสร็จภายในวันที่ 14-16 มิ.ย.นี้</p>
เดลินิวส์	<p><b>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่งการให้หน่วยงานราชการของ อ.ฆ้องชัย สถานีตำรวจ สสอ. อบต. รวมถึงผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความรู้และตรวจสอบปัญหาการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย หลังมีข้อมูลมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่มากกว่า 1,200 ตันต่อเดือน ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะการป้องกันการปนเปื้อนของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สารเคมีที่อยู่ในขณะอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งตรวจสอบสุขภาพเพื่อเฝ้าระวัง จากการติดตามสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ยังไม่พบอาการป่วยจากสารเคมีในการคัดแยกขยะ แต่เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสุขภาพทุกปี และเฝ้าระวังการใช้ชีวิตอยู่กับขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเด็ก</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกกำหนดการลงพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 11-12 มิ.ย.นี้ เพื่อดูสถานการณ์จริง ผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบ โลหิตจาง พัฒนาการเด็ก รวมถึงมาตรการจัดการโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการชุมชน และรัฐ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p><b>การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. ในฐานะประธานคกก.พิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า ไทยมีความพร้อมที่จะศึกษาวิจัยพัฒนากัญชาเป็นยา ได้แก่ 1.สายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งในอดีตเคยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด 2.มีนักวิชาการด้านเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสายพันธุ์พืช ทำให้สามารถพัฒนากัญชาให้มีสารสำคัญปริมาณสูงเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้ 3.ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม เชื่อว่าจะสามารถพัฒนากัญชาได้ และ 4.อภ.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถมีองค์ความรู้เรื่องการสกัดสารสำคัญมาใช้ประโยชน์</p> <p>ขณะนี้มีการตั้ง 4 คณะทำงาน โดยมีโรดแมพ 1.ศึกษาวิจัยข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ทำเป็นบัญชีโรค ปริมาณสารสำคัญและรูปแบบที่จะใช้ 2.พัฒนากัญชาและสกัดสารสำคัญตามที่ต้องการใช้เบื้องต้นอาจใช้กัญชาจากของกลาง กำหนดรูปแบบการใช้ เช่น ยากิน เหน็บ หรือยาแปะ และวางแผนศึกษาวิจัยต่อในส่วนของกลุ่มโรคที่ผลการรักษายังไม่ชัดเจน คาดว่าในอีก 9 เดือนหรือราวเดือน ก.พ. 2562 ประเทศไทยจะมีการนำกัญชามาศึกษาวิจัยในคนภายใต้โรคที่มีข้อมูลชัดเจน ว่าสามารถใช้ได้ เนื่องจากน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกฎหมายยาเสพติดผ่านความเห็นชอบของ สนช. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เหมือนเดิม แต่ให้รมว.สธ.สามารถออกประกาศเพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยมีระบบควบคุมที่รัดกุม ไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางอื่น และประชาชนไม่สามารถปลูกหรือใช้เองได้</p>
<p>เว็บไซต์ isranews.org</p>	<p><b>เชื้อไวรัสซิปาร์</b></p> <p>-เสนอข่าว ด้านควบคุมโรคฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งหนังสือถึงประธานเอไอซี ให้คัดกรองผู้โดยสารที่บินตรงจากอินเดีย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสซิปาร์ โดยหากพบมีความเสี่ยงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเดินทางมาไทย ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่าสถานการณ์ในไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p><b>อาหารกลางวันเด็กนักเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสง่า ตามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า คุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนยังไม่ได้ตามเกณฑ์โภชนาการที่ควรได้รับ คือ มีผักทุกมื้อ มีไขมันน้อย สัปดาห์ละ 2 ฟอง มีตับหรือเลือดสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และผลไม้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ที่เหลือเป็นขนมหวานน้อย ซึ่งบฯ 20 บาทต่อหัวต่อวันนั้นเพียงพอ แต่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ส่วนหนึ่งคือ ไม่มีนักโภชนาการในโรงเรียนคอยดูแล ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนให้นักโภชนาการในโรงเรียนอย่างน้อยตำบลละ 1 คน ส่วนแม่ครัวที่มาปรุงอาหารในโรงเรียนต่อไปต้องเป็นคนที่ผ่านการอบรมความรู้เรื่องโภชนาการ และมีใบรับรองจากกรมอนามัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Sustainable Palliative Care: การดูแลประคับประคองคุณภาพ...สู่ความยั่งยืน” โดยเร่งพัฒนาให้รพ.ทั่วประเทศมีศักยภาพในการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย กลุ่มติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุอย่างครบวงจร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งในรพ.และการดูแลต่อที่บ้านด้วยทีมหมอครอบครัวแบบ heart to heart</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท.	<p><b>ต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รพ.ที่มีกระบวนการดำเนินงานสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรมาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่ตลาดเกษตร ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า สธ.ดำเนินงานด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อาหาร พัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐานตามหลักสากลและมีประสิทธิภาพ ทำให้อาหารในห่วงโซ่อาหารปลอดภัย ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้บริโภคมีความมั่นใจในระบบคุณภาพอาหาร และบุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยได้เป็นระบบ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ยาเสียสาว</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจสาระสุขภาพยานำไว้โดย ภก.อุทัย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "ยาเสียสาว" ว่า กลุ่มเป้าหมายของการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์มักเป็นวัยรุ่น มีการประกาศขายแนะนำให้ใช้มอมผู้หญิงให้มีอารมณ์ร่วมในการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งความจริงยาตัวนี้ไม่ใช่ยากระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศ แต่เป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepine ใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวล ทำให้สงบประจบและช่วยให้นอนหลับ จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 ผู้ที่สั่งจ่ายยาได้ต้องเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์เท่านั้น หากพบการขายในร้านขายยาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้</p>
มติชน	<p><b>ร.10 พระราชทานดอกไม้เย็บทหารใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าฯ ยะลา อัญเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ส.ท. ธรรมนูญ อินศวร และอาสาสมัครทหารพราน วิทยา ศรีรักษา ที่รักษาตัวในตึกศัลยกรรมชาย ชั้น 3 รพศ.ยะลา จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและเครื่องยิงลูกระเบิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3311 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 บริเวณบ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ หลังพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้ว 10 ราย พบว่าสาเหตุของการระบาดเกิดจากขาดการดูแลเอาใจใส่บริเวณรอบๆ บ้าน ปลอ่ยให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้กำชับให้ชาวบ้านตรวจสอบและกำจัดแหล่งน้ำขังเป็นประจำ พร้อมทั้งพ่นควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>-ด้าน นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.แพร่ เผยว่า วันที่ 5 มิ.ย.มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกรายแรกของ จ.แพร่ เป็นหญิงอายุ 32 ปี สสจ.แพร่ได้ร่วมกับท้องถิ่นเข้าควบคุมโรคด้วยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยทันที ทั้งนี้ ประชาชนสามารถป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บน้ำ และเก็บขยะ</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	<p><b>เตือนระวังโรคในฤดูฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนช่วงหน้าฝนหากร่างกายไม่แข็งแรงจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดได้ ส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุ เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ นอกจากนี้ ให้ระวังโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนู</p>
มติชน คอลัมน์ จับกระแสทั่ว ไทย	<p><b>โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุชา พัฒาน นายอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี นำจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สธ. เจ้าหน้าที่รพ.ทัพทัน อสม. ชุดจิตอาสา โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน สถานที่สาธารณะ กำจัดลูกน้ำยุงลายตามครัวเรือนภายในชุมชน หมู่ 13 หมู่ 15 ต.ตลุกตู่ และหมู่ 14 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>
สยามรัฐ	<p><b>ป้องกันเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิบูลย์ ฝ้ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง กล่าวว่า เทศบาลตำบลตาดทองร่วมกับ สสอ.เมืองยโสธร นำนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีในพื้นที่ฝึกว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ ป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต เนื่องจากแต่ละปีมีเด็กลงเล่นน้ำตามสระ หนองน้ำและจมน้ำเสียชีวิต เพราะว่ายน้ำไม่เป็น ไม่สามารถช่วยเหลือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเพื่อนที่กำลังจมน้ำได้
ข่าวสด คมชัดลึก	<b>พ่อเลี้ยงขึ้นใจเด็กออทิสติก</b> -เสนอข่าว นพ.โชคชัย ลิโทชวลิต ผอ.รพ.กระทู้มแบน เปิดเผยอาการเด็กหญิงวัย 11 ขวบ ที่ถูกพ่อเลี้ยงขึ้นใจจนหมดสติ อาการโคม่า ว่า แรกรับเด็กอยู่ในสภาพอิดโรย หมดสติ ไม่มีแรง มีแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศ มีเลือดออกเป็นจำนวนมาก แพทย์ให้การรักษานอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้ว แต่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อก่อน คาดว่าใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง อาการทางร่างกายจึงจะกลับสู่สภาพปกติ
ผู้จัดการรายวัน	<b>อาบหม้อบำบัด</b> -เสนอสรุปข่าว "การอาบหม้อแห้ง" ซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณของชาวออสเตรเลีย ที่ชวานาสมัยนั้นเคยนอนหลับบนกองฟางและรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลาย และบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ จึงนำมาใช้ในการบำบัด โดยใช้หม้ออัลไพน์แห้งหมักร่วมกับสมุนไพร เช่น ดอกอาร์นิคา ดอกอีตเตอร์ และไธม์ ซึ่งมีน้ำมันหอมระเหย ใช้เวลาในการอาบหม้อบำบัดประมาณ 20 - 30 นาที พบว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น
M2F	<b>ทับทิมปนเปื้อน</b> -เสนอข่าว แพตตี้ ฟิลลิปส์ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เผยว่า หญิงวัย 64 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากบริโภคเนื้อทับทิมแช่แข็งปนเปื้อน ซึ่งทางการได้สั่งให้เรียกคืนเมื่อเดือนที่แล้ว หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากการบริโภคทับทิมยี่ห้อหนึ่งที่นำเข้าจากประเทศอียิปต์ถึง 24 ราย โดยหญิงรายนี้เป็นผู้ป่วยรายแรกที่เสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยรายอื่นอาการเป็นปกติแล้ว
กรมประชาสัมพันธ์	<b>อีโบล่า</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโก กล่าวว่า มีประชาชนอีก 2 คน เสียชีวิตจากอีโบล่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโก ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 27 คนในช่วงเกือบ 1 เดือน



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch